

# อุทกภัยบึงล่อยตัวราคาน้ำตาล

- เร่งสรุประยะห่างรง.ห้วยซ้อรอยสระแก้ว
- ‘จักรมณท์’ถาม‘สอน.’ใครจะรับผิดชอบ

นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายว่า จะยึดหลักกลไกตลาดให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้น ราคาน้ำตาลทรายที่จำหน่ายในประเทศก็ควรสะท้อนกลไกตลาด เพื่อป้องกันปัญหาการล้นตลาด แต่ก็ต้องให้ฝ่ายโรงงานและชาวไร้อ้อยเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ก่อนที่จะนำไปปฏิบัติจริง

“การปรับโครงสร้างจะต้องดูหลายอย่าง ทั้งการเพิ่มผลผลิต การจัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูก การเปิดโรงงานก็ต้องเป็นแบบเสรีหรือไม่ รวมถึงราคาน้ำตาลทรายที่ปัจจุบันราคาขายในประเทศกับราคาส่งออกมีความแตกต่างกัน โคเวต่าน้ำตาลที่มีอยู่ คือน้ำตาลทรายขาวบริโภคในประเทศ (โคเวต่าน.) ดิบส่งออก (โคเวต่าน ข.) และดิบหรือขาวส่งออก (โคเวต่าน ค.) ก็ต้องไม่มี ผมเองถามชาวไร้อ้อยว่ากฎหมายอ้อยใช้มา 30 ปี จะ



จักรมณท์ ผาสุกวนิช

(กรม.) กำหนดเกณฑ์การตั้งโรงงานน้ำตาลทรายต้องห่างกันไม่ต่ำกว่า 80 กิโลเมตร (กม.) แต่ปรากฏว่ามี 2 โรงงานที่จังหวัดสระแก้ว ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เปิดดำเนินการอยู่ จึงมีสภาพไม่ต่างอะไรกับโรงงานเถื่อน เรื่องนี้คงจะต้องเร่งข้อยุติของ 2 โรงงานนี้ก่อน เพราะใกล้ฤดูเปิดหีบซึ่งสุดท้ายเชื่อว่าชาวไร้กคงจะมากกดดันให้เปิดโรงงานเพื่อหีบอ้อย ไม่เช่นนั้นชาวไร้กก็จะเดือดร้อน

เล็กไหม ว่ากันเสรีไปเลย เขาก็บอกว่ายังแอบป้อยโดยเฉพาะระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 แต่ขอให้ปรับปรุง” นายจักรมณท์กล่าว

นายจักรมณท์กล่าวว่า ส่วนระยะห่างโรงงานที่ตามมติคณะรัฐมนตรี

“ชาวไร้อ้อยที่จังหวัดสระแก้วต้องการให้ส่งเสริมตั้งโรงงานเพิ่ม ซึ่งจะต้องมาดูกัน เพราะอาจกลายเป็นปัญหาเดียวกับกรณี 2 โรงงานที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องถามสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ว่าปล่อยให้เกิดเรื่องนี้อย่างไร ปล่อยให้มีการสร้างโรงงานขึ้นมาได้ทั้งที่โรงงานก็เป็นโรงงานใหญ่ และใครจะรับผิดชอบ เรื่องนี้ต้องมาดูกัน ไม่เช่นนั้นจะเป็นโรงงานเถื่อนพอถึงเวลาชาวไร้กมาร้องให้เปิดอีก” นายจักรมณท์กล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า การที่รัฐบาลมียุทธศาสตร์การส่งเสริมปลูกอ้อยเพิ่มก็จะต้องคำนึงถึงการจัดตั้งโรงงานว่าจะส่งเสริมอย่างไรให้เกิดขึ้นเพียงพอ แต่ที่ผ่านมา 2 โรงงานห่างกันเพียง 50-60 กม. คือกลุ่มโรงงานขอนแก่น และมีตรผลที่ จ.เลย ซึ่งหลักการกระทรวงควรจะต้องคิดค่าปรับแล้วนำเงินเข้ารัฐเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ทำ

นายชัยวัฒน์ คำแก่นคุณ ประธานที่ปรึกษาชมรมสถาบันชาวไร้อ้อยภาคอีสานกล่าวว่า ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ยังมีความจำเป็นแต่ขอให้ปรับให้เป็นธรรมมากขึ้น การเปิดเสรีจะทำให้ฝ่ายชาวไร้อ้อยเสียเปรียบ ส่วนระยะห่างโรงงานเห็นว่าควรน้อยกว่า 80 กม. เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง

Source : โพสต์ทูเดย์

57446759

Date : 19 ก.ย. 2557 Page : B11

No :

# หนูลอยตัวน้ำตาล

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 30 ปล่อยกลไกตลาด B11

ไร้อ้อยขอบแบบเดิมแต่ขอปรับวิธีคำนวณ

โพสต์ทูเดย์ > จักรมณท์หนูลอยตัว  
อ้อย-น้ำตาลให้ราคาเป็นไปตามกลไก  
ตลาด ชาวไร้อ้อยขอบระบบเดิม

นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช รมว.  
อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ส่วนตัวมองว่า  
ระบบแบ่งปันผลประโยชน์อุตสาหกรรม  
อ้อยและน้ำตาลที่ใช้ระบบ 70 ต่อ 30 เป็น  
ระบบที่ใช้มานานแล้ว สมควรเปลี่ยน

ระบบใหม่ ซึ่งอาจเป็นระบบที่ให้โรงงานมา  
ตกลงราคากับชาวไร้อ้อย ซึ่งรวมถึงค่า  
ขนส่งอ้อยจากไร่ไปสู่โรงงานน้ำตาลว่าสุดท้าย  
แล้วจะให้ราคาได้เท่าไร เพื่อลดความ  
ซับซ้อนในการคำนวณ แต่ยอมรับว่าระบบ  
นี้อาจมีปัญหาการแย่งซื้ออ้อยและทำให้  
ระบบการดูแลชาวไร้อ้อยเสียไป

“อยากให้ชาวไร้อ้อย โรงน้ำตาล และ

คณะกรรมการอ้อยฯ พิจารณาร่วมกันว่า  
จะมีทางออกอย่างไรแล้วจึงกำหนดเป็น  
กติกา แต่ผมได้ถามชาวไร้อ้อย เขายัง  
แฮปปี้กับระบบเดิม” นายจักรมณท์ ระบุ

นายจักรมณท์ กล่าวว่ การปรับโครงสร้าง  
อุตสาหกรรมอ้อยฯ ต้องยึดหลักกลไก  
ตลาดให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งจะเป็น  
ประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้ง  
ต้องทำให้น้ำตาลทรายที่จำหน่ายใน  
ประเทศสะท้อนกลไกตลาด เพื่อป้องกัน  
ปัญหาการลักลอบนำน้ำตาลไปขายใน  
ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ต้องพิจารณาหลาย  
ด้าน เช่น เพิ่มผลผลิต จัดโซนนิ่งรวมถึงการ

เปิดโรงงานว่าจะให้เปิดกันเสรีหรือไม่

นายจักรมณท์ กล่าวอีกว่า จากการ  
หารือ 3 สมาคมชาวไร้อ้อย ชาวไร้อ้อยเป็น  
ห่วงนโยบายเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยจะทำให้  
ราคาอ้อยตกต่ำ และชาวไร้อ้อยเสนอให้  
ปรับปรุงการคำนวณราคาอ้อยใหม่ เนื่องจาก  
จากปัจจุบันโรงงานได้นำผลผลิตจากอ้อย  
ไปผลิตอย่างอื่น เช่น ไฟฟ้า เอทานอล แต่  
ยังไม่ถูกนำเข้ามาคำนวณในราคาอ้อย

นายจักรมณท์ สั่งการให้แก้ปัญหา  
โรงงานน้ำตาล 2 แห่ง ในภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือที่ตั้งอยู่ห่างกันน้อยกว่า 80 กิโลเมตร  
ซึ่งถือว่าขัดมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ■

# “จักรมณฑ์” ส่งชื่กลอยตัวราคาน้ำตาลทราย

## เร่งสรุประยะห่างโรงงานหลัง 2 แห่งมีปัญหา

ASTVผู้จัดการรายวัน ๑๙ “จักรมณฑ์” มอบ “กอน.” เร่งสรุปแนวทางปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ส่งสัญญาณหนุน “ลอยตัวราคาน้ำตาล” สะท้อนกลไกตลาดโลก พร้อมเร่งเคาะระยะห่างโรงงานหลังพบ 2 โรงงาน จ.เลยขีด กม. เหตุระยะห่างต่ำกว่า 80 กม. ด้านชาวไร่ยัน กม.อ้อยดีแล้วขอแค่ปรับปรุง หนุนลดระยะห่างโรงงาน

นายจักรมณฑ์ ผาสกุลนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายว่า นโยบายจะยึดหลักกลไกตลาดให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อให้เกิดการแข่งขันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้นราคาน้ำตาลทรายที่จำหน่ายในประเทศก็

ควรจะสะท้อนกลไกตลาดเพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบ

อย่างไรก็ตามเรื่องทั้งหมดก็ต้องให้ทั้งฝ่ายโรงงานและชาวไร่อ้อยมีความเห็นที่ตรงกันที่จะต้องไปสรุปในการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) ก่อนที่จะปฏิบัติ

“การปรับโครงสร้างจะต้องดูหลายอย่างทั้งเพิ่มผลผลิต การจัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูก รวมไปถึงการเปิดโรงงานก็ต้องเป็นแบบเสรีหรือไม่ รวมถึงราคาน้ำตาลทรายที่เวลานี้ภายในประเทศและส่งออกต่างกัน โควตาน้ำตาลที่มีอยู่คือน้ำตาลทรายขาวบริโภคในประเทศ

(โคเวต้า ก.) ดิบส่งออก(โคเวต้าช.) และดิบหรือขาวส่งออก(โคเวต้าค.) ก็ต้องไม่มีผมเองถามชาวไร่อ้อยว่ากฎหมายอ้อยมาใช้มา 30 ปีจะเลิกไหมว่ากันเสรีไปเลย เขาก็บอกว่ายังแฮปปี้อยู่โดยเฉพาะระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 แต่ขอให้ปรับปรุงเรื่องนี้ ก่อนคงจะต้องไปหารือและเมื่อมีกติกาที่ข้อให้ยอมรับกัน “นายจักรมณฑ์ กล่าว

สำหรับกรณีปัญหาระยะห่างโรงงานที่ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดเกณฑ์การตั้งโรงงานน้ำตาลทรายต้องห่างกันไม่ต่ำกว่า 80 กิโลเมตร(กม.) แต่ปรากฏว่ามี 2 โรงงานทำผิดกติกาจนส่งผลให้เป็นโรงงาน

เถื่อนเพราะไม่สามารถให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือรง. 4 ได้ เรื่องนี้คงจะต้องเร่งข้อยุติของ 2 โรงงานนี้ก่อน เพราะใกล้ฤดูเปิดหีบซึ่งที่สุดชาวไร่คงจะมากดดันให้เปิดโรงงานเพื่อหีบอ้อยไม่เช่นนั้นชาวไร่ก็เดือดร้อน

“คงจะต้องตั้งคำถามไปที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) ว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยหรือทั้งคนสร้างโรงงานและกักคนอนุญาต โรงงานมันก็ใหญ่มาก เกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครรับผิดชอบ ต้องมาดูแล้วไม่เช่นนั้นจะเป็นโรงงานเถื่อนพอถึงเวลาชาวไร่ก็มาร้องให้เปิดอีก” ราม.อุตสาหกรรมกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่าการที่รัฐบาลมียุทธศาสตร์การส่งเสริมปลูกอ้อยเพิ่มก็จะต้องคำนึงถึงการจัดตั้งโรงงานว่าจะส่งเสริมอย่างไรให้เกิดขึ้นเพียงพอ แต่ที่ผ่านมา 2 โรงงานห่างกันเพียง 50-60 กม.คือกลุ่มโรงงานขอนแก่น และมีตรผลที่จ.เลยซึ่งหลักการที่ผ่านมควรจะต้องปรับแล้วนำเงินเข้ารัฐเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ทำ

นายชัยวัฒน์ คำแก่นคุณ ประธานที่ปรึกษาชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ยังมีความจำเป็นแต่ขอให้ปรับให้เป็นธรรมมากขึ้น การเปิดเสรีจะทำให้ฝ่ายชาวไร่อ้อยเสียเปรียบ ส่วนระยะห่างโรงงาน 80 กม.เห็นว่าควรลดลงได้เพื่อให้ลดต้นทุนการขนส่ง ■

<b>MIC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : <b>แนวหน้า</b>	<b>57446750</b>
Date : 19 ก.ย. 2557 Page : ๑	No :

# จักรมณฑ์ถกชาวไร่เคลียร์ปมราคาตกต่ำ

## ● เล็งปรับสัดส่วนผลประโยชน์ ● สมาพันธ์เสนอรัฐเลิกโควตา

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการหารือกับสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยอีสาน และสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ว่า กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้แสดงความเป็นห่วงในนโยบายเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยของรัฐบาลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทำให้ราคาอ้อยตกต่ำ ซึ่งในเรื่องนี้มองว่านโยบายดังกล่าวของรัฐบาลไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคา เพราะอ้อยเป็นพื้นที่ที่สามารถเป็นได้ทั้งอาหาร และนำไปผลิตเป็นพลังงาน หากราคาน้ำตาลตกต่ำ ก็สามารถหันไปผลิตเป็นเอทานอลได้ มีความเสี่ยงด้านราคาน้อยกว่าพืชที่นำไปเป็นอาหารเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ กลุ่มชาวไร่อ้อยยังได้เสนอให้ปรับปรุงระบบการแบ่งปันผลประโยชน์สุทธิที่จะได้รับจากการจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ซึ่งจะนำมาจัดสรรในอัตราที่เป็นธรรมโดยชาวไร่อ้อยได้รับ 70% และโรงงานน้ำตาลได้รับ 30% เนื่องจากในปัจจุบันโรงงานได้นำผลผลิตจากอ้อยไปต่อยอดเป็นพลังงานเป็นจำนวนมาก เช่น นำกากน้ำตาล และน้ำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอล นำขานอ้อยไปผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งรายได้ในส่วนนี้ไม่ได้นำมาคำนวณในระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ทำให้ชาวไร่อ้อยสูญเสียรายได้ที่ควรจะเป็น

ทั้งนี้มองว่าระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 เป็นกฎหมายที่ใช้มานานถึง 30 ปี จึงควรที่จะเปลี่ยนระบบใหม่หรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นระบบให้โรงงานมาตกลงราคากับชาวไร่อ้อยรวมทั้งค่าขนส่งอ้อยจากไร่ไปสู่โรงงานน้ำตาลเลยว่าจะให้ราคาได้เท่าไร เพื่อลดความซับซ้อนในการคำนวณ และลดต้นทุนการขนส่งของเกษตรกร แต่ในระบบนี้อาจจะเกิดปัญหาการแย่งตัดราคาซื้ออ้อยได้ และทำให้ระบบการดูแลชาวไร่อ้อยของโรงงานน้ำตาลเสียไป ซึ่งก็ต้องปล่อยให้เป็นที่ของชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล ร่วมกันพิจารณาว่าจะมีทางออกอย่างไร แล้วกำหนดเป็นกฎกติกา และรัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงควบคุมให้เป็นไปตามกติกาที่กำหนดไว้

ด้านสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยยังได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณากเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดให้โรงงาน



จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

จะต้องมีระยะห่างระหว่างกันไม่ต่ำกว่า 80 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแย่งซื้อผลผลิต เนื่องจากชาวไร่อ้อยมีผลผลิตเพิ่ม จึงควรที่จะเพิ่มโรงงานน้ำตาลให้มากขึ้น

นอกจากนี้ส่วนของระบบโควตาน้ำตาล ก, ข และ ค นั้น มองว่าควรที่จะยกเลิกระบบโควตาน้ำตาลเปลี่ยนมาเป็นการใช้ราคาเดียวกันจะดีกว่าหรือไม่ ให้เป็นไปตามกลไกราคาตลาด ซึ่งจะป้องกันการลักลอบส่งออก เนื่องมาจากราคาที่ต่างกันระหว่างโควตาน้ำตาลภายในประเทศ และราคาตลาดโลก รวมทั้งยังลดปัญหาด้านการจัดการ ซึ่งก็ต้องปล่อยให้ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ไปพิจารณาว่าควรที่จะปรับเปลี่ยนไปรูปแบบใด

นายชัยวัฒน์ คำแก่นคุณ ประธานที่ปรึกษาชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน กล่าวว่า ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ยังมีความจำเป็นสำหรับเกษตรกร เพราะชาวไร่อ้อยมีอำนาจต่อรองกับโรงงานน้ำตาลน้อย หากปล่อยให้ระบบเสรีก็จะเสียเปรียบโรงงานน้ำตาล ซึ่งภาครัฐควรที่จะผลักดันให้ปรับปรุงระบบการแบ่งปันผลประโยชน์นี้ให้เป็นธรรมกับเกษตรกรมากขึ้น โดยการนำรายได้จากการผลิตเอทานอล และไฟฟ้า รวมทั้งผลพลอยได้ต่างๆ จากอ้อยเข้ามารวมในสูตรการคำนวณแบ่งปันผลประโยชน์นี้

# ‘จักรมณท์จ่อลอยตัวน้ำตาล หวังสะท้อนกลไกตลาดโลก

7 นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช รว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ว่า นโยบายจะยึดหลักกลไกตลาดให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้เกิดการแข่งขันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้นราคาน้ำตาลทรายที่จำหน่าย

ในประเทศ ควรสะท้อนกลไกตลาด เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบทั้งหมดต้องให้ทั้งฝ่ายโรงงานและชาวไร่อ้อย มีความเห็นที่ตรงกันที่ต้องสรุปในการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ก่อนปฏิบัติอย่างเป็นทางการต่อไป

ทั้งนี้การปรับโครงสร้างต้องดูหลายอย่าง ทั้งการเพิ่มผลผลิต การจัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูก รวมไปถึงการเปิดโรงงาน ว่าต้องเป็นแบบเสรีหรือไม่ รวมถึงราคาน้ำตาลทรายที่เวลานี้ภายในประเทศและส่งออกต่างกัน โควตาน้ำตาลที่มีอยู่ คือน้ำตาลทรายขาวบริโภคในประเทศ หรือโควตา ก. น้ำตาลทรายดิบเพื่อส่งออก หรือโควตา ข. และดิบหรือขาวส่งออก หรือโควตา ค. ก็ต้องไม่มีเช่นกัน ซึ่งได้สอบถามกับชาวไร่อ้อยว่ากฎหมายอ้อยเข้ามา 30 ปี จะเลิกหรือปล่อยเสรีหรือไม่ แต่ชาวไร่อ้อยว่ายังพอใจอยู่โดยเฉพาะระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 แต่ขอให้ปรับปรุง โดย กอน.ต้องไปหารือและเมื่อมีกติกาก็ขอให้ยอมรับกันด้วย

ส่วนปัญหาระยะห่างโรงงานที่ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดเกณฑ์การตั้งโรงงานน้ำตาลทราย ต้องห่างกันไม่ต่ำกว่า 80 กิโลเมตร แต่ปรากฏว่ามี 2 โรงงานที่จังหวัดสระแก้ว ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน หรือ รง.4 เปิดดำเนินการอยู่ จึงมีสภาพไม่ต่างจากโรงงานเก่านั้น คงต้องเร่งหาข้อยุติของ 2 โรงงานนี้ก่อน เพราะใกล้ฤดูเปิดหีบอ้อยแล้ว สุดท้ายเชื่อว่าชาวไร่คงมากดดันให้เปิดโรงงานเพื่อหีบอ้อย ไม่เช่นนั้นชาวไร่จะเดือดร้อน

“เมื่อเร็ว ๆ นี้ชาวไร่อ้อยที่ จ.สระแก้ว ต้องการให้ส่งเสริมตั้งโรงงานเพิ่มเรื่องนี้ต้องมาดูเพราะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเดียวกับกรณี 2 โรงงานที่ผ่านมา”.

## สร้างผลประโยชน์ อ้อยน้ำตาลทราย เลี้ยงร้อระบบโคเวตา

● “จักรมณท์” ทบทวนระบบแบ่งปันผลประโยชน์ชาวไร่-โรงงาน เล็งลดระยะห่างโรงงานน้ำตาล แยมยกเลิกระบบโคเวตาน้ำตาลหันใช้ราคาเดียวตามกลไกตลาด

นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการหารือกับกลุ่มสมาพันธ์สมาคมชาวไร่ อ้อย ว่า กลุ่มเกษตรกรแสดงความเห็นห่วงนโยบายเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยของรัฐบาลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อให้ราคาอ้อยตกต่ำ ขณะที่ตนมองว่าไม่มีผลต่อราคาเพราะอ้อยเป็นพืชที่ใช้เป็นอาหาร และนำไปผลิตพลังงานทดแทนได้ จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าพืชที่นำไปเป็นอาหารเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ กลุ่มชาวไร่ อ้อยยังเสนอให้ปรับปรุงระบบการแบ่งปันผลประโยชน์สุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายและผลพลอยได้ร่วมกันระหว่างชาวไร่ อ้อยและโรงงานน้ำตาล ที่นำมาจัดสรรให้ชาวไร่ อ้อย 70% และโรงงานน้ำตาล 30% เนื่องจากในปัจจุบันโรงงานได้นำผลผลิตจากอ้อยไปต่อยอดเป็นพลังงานเช่น นำกากน้ำตาลและน้ำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอล นำชานอ้อยไปผลิตไฟฟ้า ซึ่งรายได้ส่วนนี้ไม่ได้นำมาคำนวณในระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ทำให้ชาวไร่ อ้อยสูญเสียรายได้ที่ควรจะเป็น

“ชาวไร่ อ้อยมองว่าระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 เป็นกฎหมายที่ใช้มานานถึง 30 ปี น่าจะมีการทบทวนใหม่ ซึ่งอาจให้โรงงานตกลงราคากับชาวไร่ อ้อย รวมทั้งค่าขนส่งเพื่อลดความซับซ้อนในการคำนวณ และลดต้นทุนเกษตรกร แต่อาจเกิดปัญหาการแย่งตัดราคาซื้ออ้อยและทำให้ระบบการดูแลชาวไร่ อ้อยของโรงงานน้ำตาลเสียไป ต้องให้ 2 ฝ่ายพิจารณา ร่วมกันรัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงควบคุมให้เป็นไปตามกติก” นายจักรมณท์ กล่าวและว่า ด้านสมาพันธ์ชาวไร่ อ้อยยังเสนอให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดให้โรงงานจะต้องมีระยะห่างระหว่างกันไม่ต่ำกว่า 80 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแย่งซื้อผลผลิต เนื่องจากชาวไร่ อ้อยมีผลผลิตเพิ่ม จึงควรจะมีโรงงานน้ำตาลเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะนำไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งไม่ให้เกิดการแย่งวัตถุดิบอ้อย ส่วนของระบบโคเวตาน้ำตาล ก, ข และ ค นั้น มองว่าควรยกเลิกระบบโคเวตาเปลี่ยนมาเป็นการใช้ราคาเดียวกันจะดีกว่าหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามกลไกราคาตลาด